



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ 8 ลงมา โดยได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน 1 ราย ต่อ 1 ตำแหน่ง

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
1	นางสาวสุนารินทร์ ประทุมแก้ว	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5 (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 1405)	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ว (ด้านบริการทางวิชาการ) (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 1405)	ภาควิชาพยาธิวิทยา กายวิภาค วิทยาลัยแพทยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

(นายสรายุทธ สอนธิแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้รับการคัดเลือก

ชื่อผู้รับการคัดเลือก นางสาวสุนารินทร์ ประทุมแก้ว

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6 ว ด้านบริการทางวิชาการ (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 1405)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
1. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล 1.1 คุณวุฒิการศึกษา 1.2 ประวัติการรับราชการ 1.3 มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว 1.4 มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก 1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต - อายุราชการ 8 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2553) - ดำรงตำแหน่งในระดับ 5 เป็นเวลา 4 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2553) - ดำรงตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเวลา 8 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2545 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2553) - ไม่มี
2. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 60	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ 77
3. อื่น ๆ (ระบุ)	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุมารินทร์ ประทุมแก้ว

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 6ว ด้านบริการทางวิชาการ (ตำแหน่งเลขที่ วพบ. 1405)

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพัฒนาของระบบเบเบสดาในการรายงานผลเซลล์วิทยาของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2552 - เดือนธันวาคม 2552

ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ 5 สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยากายวิภาค

วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมินผลสำเร็จของงาน

เป็นบทความที่ทบทวนวรรณกรรมทางด้านการรายงานผลของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นความรู้แก่บุคลากรภายในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลและบุคคลภายนอก เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจ ทราบถึงหลักการของการรายงานผลด้วยระบบเบเบสดาและข้อแตกต่างจากระบบอื่น ๆ รวมถึงประโยชน์ของการใช้ระบบเบเบสดา ในการรายงานผลทางเซลล์วิทยาของนรีเวชมากขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ

สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยากายวิภาคในการรายงานผลทางเซลล์วิทยาของนรีเวช

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การย้อมอิมมูโนไซโตเคมีด้วย KI-67 ใน Liquid-base cervical cytology

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

เพื่อศึกษาการแสดงออกของ KI-67 ในการวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาของรอยโรคระยะก่อนลุกลามแบบ LSIL HPV และ HSIL

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวินิจฉัย

2. เป็นทางเลือกของแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านเซลล์วิทยาที่จะนำมาให้บริการ

ด้านการตรวจผู้ป่วยให้ได้ประสิทธิภาพและมีความแม่นยำมากขึ้น

คำรับรองการดำเนินการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
(เฉพาะกรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน)

ชื่อผลงาน การพัฒนาของระบบเบทสดาในการรายงานผลเซลล์วิทยาของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ชื่อผู้ดำเนินการ	ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ของผู้ดำเนินการแต่ละคน	สัดส่วนการดำเนินการ (คิดเป็นร้อยละ)
1. นางสาวสุมารินทร์ ประทุมแก้ว	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์ในการทบทวนวรรณกรรม - วางขอบเขตของเนื้อหาที่จะทบทวนวรรณกรรม - สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ - เขียนผลงาน 	80
2. นายอภิชาติ คำแสงหมื่น	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านเนื้อหาของบทความ - แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่รวบรวมได้ - ปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งตีพิมพ์ 	10
3. นางศิริวรรณ ตั้งจิตกมล	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านเนื้อหาและการเรียบเรียงบทความ - ปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งตีพิมพ์ 	10

ได้ตรวจสอบการจัดสัดส่วนและลักษณะงานที่รับผิดชอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตรง
ความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้ขอรับการประเมิน
(นางสาวสุนารินทร์ ประทุมแก้ว)
(ตำแหน่ง) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5
(วันที่) / /

(ลงชื่อ) ผู้ร่วมดำเนินการ
(นายอภิชาติ คำแสงหมื่น)
(ตำแหน่ง) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5
(วันที่) / /

(ลงชื่อ) ผู้ร่วมดำเนินการ
(นางศิริวรรณ ตั้งจิตกมล)
(ตำแหน่ง) นายแพทย์ 9 วช. (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)
(วันที่) / /